

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการอุกเจินโควิด - 19 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
หลังพบผู้ติดเชื้อและมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ฉบับที่ 2/2565

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 สายพันธุ์โอมิครอน มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีจำนวนมากเป็นหมื่นรายต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพบการระบาดเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก ทำให้พบกลุ่มติดเชื้อกระจายอยู่โดยรอบพื้นที่ในประเทศ และพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์ปฏิบัติการอุกเจินโควิด - 19 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หลังพบผู้ติดเชื้อ เพื่อบังคับใช้มาตรการควบคุมที่จำเป็นต่อการชะลอและสกัดกั้นการระบาดของเชื้อโรคร้ายแรงด้วย โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

(1) กรณีผู้ติดเชื้อ เมื่อทราบผล ATK เป็นบวกให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน และกรอกข้อมูล Time Line ในระบบของศูนย์ฯ มหาวิทยาลัยที่ https://www.pnu.ac.th/check_timeline_covid/ เพื่อทางศูนย์ฯ จะดำเนินการแจ้งหน่วยงานระดับในการสอบสวนโรคของผู้สัมผัสใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการรักษาต่อไป

(2) กรณีผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วนและกรอกข้อมูล แบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ ในระบบของศูนย์ OC มหาวิทยาลัยฯ ที่ <https://www.pnu.ac.th/covid-staff-pnu/> เพื่อทางศูนย์ฯ จะดำเนินการนำแจ้งงานระดับและเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคของผู้สัมผัสใกล้ชิด และประเมินผลการสอบสวนโรคต่อไป

(3) ผลจากการประเมินข้อที่ (2) หากมีผู้เสี่ยงสูง กรณีมีอาการและไม่มีอาการ จะต้องเข้ารับการตรวจ ATK ครั้งที่ 1 (ตามการนัดหมายของงานระดับ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์) หากผลเป็นลบให้เข้าระบบกักตัวที่ <https://www.pnu.ac.th/quarantine/> พร้อมทั้งปฏิบัติตนในการกักตัวตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในระยะเวลา 5 วัน เมื่อครบตามกำหนดเวลาจะต้องเข้ารับการตรวจ ATK ครั้งที่ 2 หากผลเป็นลบ ให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ยังต้องสังเกตอาการและปฏิบัติตนตามแนวทางมาตรการการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด

(4) กรณีผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัวหรือบุคคลภายนอก ให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือ แจ้งทางศูนย์ OC มหาวิทยาลัยฯ ทราบโดยด่วน กรณีมีอาการและไม่มีอาการ จะต้องเข้ารับการตรวจ ATK ครั้งที่ 1 จากหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ หากผลเป็นลบให้เข้าระบบกักตัวที่ <https://www.pnu.ac.th/quarantine/> พร้อมทั้งปฏิบัติตนในการกักตัวตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในระยะเวลา 5 วัน เมื่อครบตามกำหนดจะต้องเข้ารับการตรวจ ATK ครั้งที่ 2 หากผลเป็นลบ ให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่จะต้องยังสังเกตอาการและปฏิบัติตนตามแนวทางมาตรการการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากผู้ที่เข้าระบบการกักตัวของ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด - 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธราชนครินทร์แล้ว หากภายในระยะเวลา 5 วัน มีอาการปวดหัว มีไข้ เจ็บคอ ไอ ให้รับการตรวจ ATK ทันที ผลเป็นอย่างไรนั้นให้แจ้งทางศูนย์ฯ อย่างเร่งด่วน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกระบวนการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและเข้าสู่กระบวนการในการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันฯ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565



(รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด - 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธราชนครินทร์